

HƯỚNG DẪN
HỌC TẬP
CÂU NGUYỆN
CHO SỰ TRUYỀN GIÁO

TÁC GIẢ

EVELYN CHRISTENSON

Produced for the Use of

AD 2.000 International *Women's Track*

Thơ ngỏ của Evelyn

Tại đây làm chôn cất khi bạn quyết định tham gia với tôi trong việc chính phục người lạc mất cho Chúa Jesus bằng cách sử dụng cảm năng học tập này.

Chúng tôi muốn trình bày trong lòng tôi ấy là mọi quốc gia đều đầy đầy những người lạc mất - cầu nguyện, yêu thương, quan tâm, làm chứng - cho đến khi cả thế giới được cứu rỗi như tên tin tức trong Chúa Jesus.

Chúng tôi trình bày tập này như phần khởi đầu của những điều Chúa Jesus đã dạy để trong suốt cuộc đời phục vụ của tôi và tôi đã thấy Ngài làm những việc vĩ đại mà quyền năng cả thế giới, cả thiên tài đã truyền đạt những giáo huấn Kinh Thánh này cho hàng triệu người.

Đây là trong tâm của Phúc âm của Chúa Jesus được cố định trong những trang giấy này.

Chúng tôi trình bày được các chất bị lãng quên để giữ sự đơn giản hầu cho mọi người trên thế giới đều có thể hiểu được, tuy nhiên cũng sâu nhiệm đi từ bao gồm tất cả những tình bạn từ Kinh Thánh để chính phục toàn thế giới cho Chúa Jesus.

Tại đây được viết ngắn gọn và không tốn kém hầu cho mọi người trên thế giới đều có thể năng sử dụng được.

Tại đây được biên soạn theo kinh sách dân bản với mục đích làm sáng tỏ hơn những trung tâm mà có thể bị thiếu sót trong kinh sách khác. Trong thời kỳ sử dụng kinh sách dân bản, tài liệu này có thể bao gồm trong những trang giấy này, tất cả những gì bạn cần để chính phục những người chưa quen biết bạn và thế giới được chính phục cho Chúa Jesus.

Trước khi bạn học tập một mình, với người khác hay dạy trong các lớp đều có hiệu quả như nhau. Kế đó nếu bạn thêm được những chỉ dẫn trong Kinh Thánh từng bước một, bạn sẽ có niềm vui không tả xiết của sự trông thấy quyền năng của Chúa đến với những người mà bạn đã cầu nguyện để họ có một đời sống tươi mới trong Chúa Jesus Christ.

Truyền bá phúc năng tài si cầu nguyện cho bạn khi bạn học tập và cũng là chính phục người lạc mất cho Ngài.

Bây giờ, tôi hy vọng rằng bạn đang bắt đầu với tôi tham tâm của bạn. Xin hãy cho biết tin tức về phương cách mà Chúa đã sử dụng tài liệu này.

Evelyn Christenson, Co. - chairman, North American S.P. 2000. If none is found

NỘI DUNG

Thơ ngỏ của Evelyn

Làm thế nào để sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập này?

CHƯƠNG 1 - Tại sao có quyển hướng dẫn học tập câu nguyên truyền giáo cho năm 2.000?

CHƯƠNG 2 - Chuẩn bị cá nhân của chúng ta

CHƯƠNG 3 - Quyển năng của Chúa để chinh phục thế giới

CHƯƠNG 4 - Làm thế nào để cầu nguyện cho người lạc mất?

CHƯƠNG 5 - Cầu nguyện cho nhau

CHƯƠNG 6 - Làm thế nào để chinh phục họ cho Chúa Jesus?

Mau các hàng lãnh đạo quốc tế

Mau tổ tam tam

ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ SỬ DỤNG SỔ TAY HỌC TẬP NÀY

Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã ban một mặc khải về quyền năng của Ngài có thể vận hành một khi nhóm cầu nguyện tam tam trở thành một phong trào toàn thế giới.

Mục đích của tài liệu hướng dẫn học tập này nhằm dạy dỗ cho quý ông bà ở khắp mọi quốc gia về cầu nguyện trong tổ tam tam nhất là cho gia đình và người quen thuộc để họ được tái sanh - được cứu - trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và kế đó, ấy là để dân sự của Ngài cầu nguyện cho những người chưa được cứu trong thế giới để họ được nghe Phúc âm của Chúa Jêsus

Lòng ước mong, ý kiến và lối viết của tài liệu này được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Tổng thể của nó được đặt trên nền tảng Kinh Thánh. Nó thật đơn giản, nhưng vẫn sâu nhiệm đến nỗi sự áp dụng trong đời sống cầu nguyện của bạn sẽ phóng thích sự trả lời đầy quyền năng của Ngài.

SỔ TAY NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG 3 CÁCH:

Các thư nhất, bạn có thể hình thành một nhóm cầu nguyện tam tam với hai người quen thuộc hoặc thành viên trong gia đình để học tập và áp dụng tài liệu này với nhau. Rồi mỗi người trong tổ tam tam sẽ chọn 3 người chưa được cứu để hết thầy các bạn đều cầu nguyện. Kế đến, tổ tam tam của bạn sẽ chọn một dân tộc nào chưa nghe về Chúa Jêsus. Điền vào thẻ tổ tam tam của bạn và rồi cả 3 bạn sẽ nhón lại với nhau mỗi tuần và CẦU NGUYỆN cho chính người chưa được cứu và đất nước của bạn (Xem những chi dẫn đây đủ trong chương 4 của tài liệu học tập này)

Cách thức nhì, các Hội thánh, giáo phái, những tổ chức ngoài Hội thánh và các đô thị có thể đồng viên một cuộc đầy mạnh truyền giáo qua việc hệ thống hóa và dạy dỗ sự cầu nguyện tổ tam tam. Nếu có thể được, nên có một thời gian riêng biệt để đồng viên, dạy dỗ và

hình thành các tổ tam tam. Khi tổ tam tam được thành lập, họ chịu trách nhiệm trước người lãnh đạo của chương trình này trong tổ chức. Các học sinh cầu nguyện định kỳ của những thành viên của tất cả các tổ tam tam nhóm chúng lại cho việc bồi linh, ngợi khen, báo cáo, bổ sung, chỉ dẫn và cầu nguyện chung nên được tổ chức cách đều đặn. Tân tín hữu từ nhóm cầu nguyện tam tam nên được theo dõi và chăm sóc ngay và nếu có thể, được công nhận trong Hội thánh hoặc tổ chức.

Cách thứ ba, nếu bạn chưa biết thành lập một tổ tam tam với ai, hãy cầu nguyện cho đến khi Đức Chúa Trời chỉ cho bạn, họ là ai hoặc Ngài đem họ đến với bạn.

ĐỂ DẠY TÀI LIỆU NÀY

Nên nhớ rằng, sau khi học xong và áp dụng tài liệu này trong đời sống cá nhân bạn, bạn có thể trở thành giáo viên và người tổ chức của nhiều nhóm cầu nguyện tam tam hơn giữa vòng bạn hữu. Hội thánh hoặc tổ chức bạn. Kế đó, bạn có thể khích lệ làm y như bạn. Quyển sách nhỏ này thật đơn giản và ngắn gọn hầu cho bất cứ mỗi Cơ đốc nhân nào muốn cầu nguyện cho người lạc mất không những có thể sử dụng riêng cho cá nhân mình mà lại dùng cho nhiều người khác nữa.

KHI DẠY

- ♦ Phải biết chắc chắn rằng bạn có người ủng hộ cầu nguyện khi bạn dạy tài liệu này.
- ♦ Áp dụng cho chính mình trước khi bạn mong muốn người khác tuân theo sự dạy dỗ của bạn
- ♦ Bất cứ lúc nào thuận tiện, hãy sử dụng minh họa rút ra từ đời sống bạn
- ♦ Kinh Thánh là uy quyền tối hậu, không phải sự suy tưởng của con người.
- ♦ Động viên tất cả những tổ tam tam trong lớp bạn với từng lời chỉ dẫn.
- ♦ Cầu nguyện mỗi ngày cho tất cả học viên của bạn, và yêu cầu họ cũng cầu nguyện cho bạn

CHƯƠNG 1

TẠI SAO CÓ QUYỀN HƯỚNG DẪN DÂN CẦU NGUYỆN TRUYỀN GIÁO CHO NĂM 2.000?

MỤC TIÊU: ĐỀ DẠY ĐỒ VÀ ĐỘNG VIÊN QUI ỜNG BÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI, XUYẾN QUA CÁC RANH GIỚI TỎ CHÚC GIÁO CHINH PHỤC NGƯỜI CHUA ĐƯỢC CỨU CHO CHÚA JESUS CHRIST.

Ngày nay, có ít nhất hai tỉ người trên toàn thế giới chưa hề được nghe giới thiệu rõ ràng về Tin lành mà Chúa Jêsus Christ đã chịu chết để cứu họ ra khỏi tội lỗi! Cơ đốc nhân có thể làm gì cho vấn đề này? Chúng ta có nên quan tâm đủ để làm một điều gì đó không? Sự mạng của quyền hướng dẫn học tập cho năm 2.000 này nhằm giúp đỡ cho các qui ông bà trên toàn thế giới trả lời cho những câu hỏi này và để bước vào công tác qua sự cầu nguyện và truyền giáo để chinh phục hai tỉ người trên thế giới này còn chưa được cứu.

1. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NÓI VỀ CHÚA JÊSUS CHO TOÀN THẾ GIỚI?

- A. Chúng ta phải vâng theo mạng lệnh của Chúa Jêsus trong Sự Mạng Trọng Đại của Ngài rằng chúng ta phải đi và đào tạo môn đồ cho MUÔN DÂN (Mathiơ 28:18-20; Mác 16:15 và Luca 24:46-47)
- B. Lời dạy dỗ cuối cùng của Chúa Jêsus cho các môn đồ của Ngài là chúng ta phải là những chứng nhân của Ngài, thậm chí cho đến tận cùng trái đất (Công vự 1:8)
- C. Đức Chúa Trời mong muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết chân lý (Timôthê 2:4, IPIhiơ 3:9 và Tit 2:11).
- D. Chúa Jêsus đã trở nên một của lễ chuộc tội, không chỉ vì tội lỗi chúng ta nhưng cũng vì tội lỗi của TOÀN THẾ GIỚI
- E. CHÚA JÊSUS ĐÃ LÀM XONG PHẦN CỦA NGÀI TRÊN THẬP TỰ GIÁ; NHƯNG NGÀI ĐÃ KHÔNG VÀ KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU MÀ NGÀI ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA ĐỂ THÌ HÀNH - CHINH PHỤC THẾ GIỚI NÀY VỚI SỰ ĐIỆP CỨU RỒI CỦA NGÀI (Ngài chỉ chinh phục một người, là tên cướp sắp chết từ thập tự giá)

Quyển sách nhỏ này không đến được với bạn cách ngẫu nhiên. Chúa đã lựa chọn bạn để học tập cách cần thận và đặt để những lễ thật Kinh Thánh mà Ngài đã bày tỏ về sự nhậm lời trong đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn được Chúa lựa chọn trong thời điểm như thế này. *Chúng tôi cầu nguyện cho bạn*